

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *689* /BNN-TT

Hà Nội, ngày *22* tháng *01* năm 2015

V/v trả lời kiến nghị của

cử tri tỉnh Hà Nam

VĂN PHÒNG CHỨC NĂNG

CÔNG VĂN BẢN

Giới thiệu ngày *27/01*

Kính chuyển: *VIII*

Kính gửi: - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam, xin được trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (số 8)

Cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ để bảo vệ đất trồng lúa. Ngày 11/5/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa và Bộ Tài chính ban hành Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ đất trồng lúa theo quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ còn nhiều thủ tục, đề nghị giảm bớt để thuận tiện cho nhân dân, đồng thời mức hỗ trợ thấp đề nghị nâng lên 2 triệu đồng/1 ha.

TRẢ LỜI

Ngày 11 tháng 5 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó có quy định hỗ trợ trực tiếp người sản xuất lúa với mức 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước, 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác và hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa mức 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước, 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác; đồng thời Bộ Tài chính ban hành Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ đất trồng lúa.

Sự hỗ trợ như trên thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nông dân, cũng như các địa phương trồng lúa nhằm khuyến khích bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Tuy nhiên, do diện tích đất lúa của từng hộ nông dân thấp, nhất là ở miền Trung và miền Bắc, nên với mức hỗ trợ trên thì số tiền mỗi hộ được nhận không đáng kể, trong khi thủ tục phức tạp, để nhận được tiền mất nhiều thời gian, hiệu quả thấp.

Để khắc phục những hạn chế của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP trong quá trình áp dụng trong thực tiễn và xây dựng các chính sách phù hợp với Luật Đất đai 2013, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ ngành xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, có nhiều ý kiến đề xuất cần tăng mức hỗ trợ cho người sản xuất lúa và địa phương sản xuất lúa. Tuy nhiên,

trong khi nền kinh tế còn đang gặp nhiều khó khăn, đề xuất tăng mức hỗ trợ lên cao hơn so với quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP là không khả thi.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành thống nhất trình Chính phủ dự thảo Nghị định, trong đó có quy định ngân sách nhà nước không hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất lúa, mà hỗ trợ cho địa phương trồng lúa 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước và hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện các biện pháp bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, trong đó có nội dung hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời kiến nghị của cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- Văn phòng Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Lê Quốc Doanh